



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tổng thống V. Putin sẽ giới thiệu các kế hoạch phát triển vùng Viễn Đông tại EEF.

Theo lời Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Y.Ushakov, bài phát biểu của Tổng thống sẽ tập trung vào các vấn đề đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông, thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác với doanh nghiệp Nga, củng cố an ninh và ổn định tại Châu Á – Thái Bình Dương. (Hãng thông tấn “Novosti”)

Tổng thống V.Putin sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại EEF.

Theo lời Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Y.Ushakov, tham dự buổi gặp mặt sẽ có lãnh đạo các công ty và tổ chức tài chính lớn như Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, Ngân hàng phát triển hạ tầng Châu Á... (RBC)

Vấn đề phát triển hợp tác năng lượng tại Viễn Đông sẽ được thảo luận tại EEF-2018.

Đây là chủ đề được đề cập đến tại nhiều phiên họp với sự tham gia của đại diện chính quyền các địa phương và doanh nghiệp đầu ngành đến từ Nga và các nước Châu Á – Thái Bình Dương. (“Interfax”)

Trung tâm xuất khẩu Nga sẽ tổ chức phiên thảo luận tại EEF về tiềm năng xuất khẩu của Viễn Đông.

Các đại biểu tham dự sẽ bàn về việc thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu sang các nước Châu Á – Thái Bình Dương, khai thác tiềm năng của các dự án hướng đến xuất khẩu và xây dựng thương hiệu thương mại thành công của khu vực trên thị trường quốc tế. (TASS)

Chính quyền Yakutia dự kiến ký kết hơn 30 thỏa thuận tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.

Trong đó có thỏa thuận với các định chế phát triển trong vùng, các địa phương trên cả nước, cũng như với các doanh nghiệp hàng đầu đang hoạt động tại nước Cộng hòa này. Đáng chú ý là thỏa thuận với tập đoàn nhà nước “Rosatom” về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nhỏ tại Bắc Cực. (TASS)

Vùng Primorsky sẽ ký kết 12 thỏa thuận tại EEF.

Trong đó có thỏa thuận về di dời một kho chứa dầu khỏi Vladivostok và xây dựng cầu đến đảo Elena. (Hãng thông tấn "Novosti")

Vấn đề phát triển tuyến đường phương Bắc sẽ được thảo luận tại EEF-2018.

Dự án phát triển hành lang giao thông nối Irkutsk – Myrnyi – Yakutsk đến Magadan và biển Okhotsk hiện đang được Chính phủ Nga nghiên cứu xây dựng. ("Sakhamedia")

Các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng Primorie xây dựng một trang web đặc biệt "Diễn đàn kinh tế phương Đông: thời tiết, khí hậu, sinh thái".

Thông tin dự báo thời tiết dành cho nhà tổ chức, khách mời và đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng tiếng Anh và tiếng Nga. (Hãng thông tấn "Novosti")

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Hơn 27 tỷ RUB được đầu tư vào hiện đại hóa các công trình kỹ thuật hạ tầng tại Yakutia trong 5 năm qua.

Số tiền này đã được dùng để xây dựng mới và cải tạo 379 hạng mục hạ tầng công cộng, 1220 km đường dây kỹ thuật. ("Yakutia 24")

Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông – Quỹ "Roscongress" – đơn vị tổ chức các sự kiện hội nghị - triển lãm hàng đầu.

Quỹ "Roscongress" được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế và củng cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự kiện hội nghị, triển lãm và xã hội. Quỹ tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, hỗ trợ thông tin và chuyên gia cho các công ty, tổ chức, đồng thời nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề quan trọng của kinh tế Nga và toàn cầu. Quỹ đảm bảo quản lý, xúc tiến các dự án kinh doanh và thu hút đầu tư, bao gồm cả các dự án đối tác công-tư. Hiện nay, chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, cho phép tập hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện truyền thông, chính quyền, tạo điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự án, đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.

www.roscongress.org